



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ คำสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ จึงมอบอำนาจให้นางเพ็ญศรี แสงสว่าง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางจिरาพร เกษมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

บัญชีการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองปฏิบัติราชการแทน

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงวันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นางเพ็ญศรี แสงสว่าง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑.	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารการศึกษา รับผิดชอบด้าน -งานวิชาการ -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ -งานสารบรรณ -งานทะเบียนข้อมูล -งานจัดการศึกษา -งานส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว -งานการเงิน -งานจัดทำฎีกาเบิกจ่าย -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ -พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒ -ระเบียบฯและ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	-อำนาจในการเห็นชอบอนุมัติ แผนงาน โครงการฯ กิจกรรมฯ การตอบโต้หนังสืออนุมัติ ฎีกา เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภค ยกเว้น การอนุมัติโครงการ การอนุญาตไปราชการ ที่ต้องใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การอนุญาตข้อมูลข่าวสาร ให้ขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง	
๒.	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับผิดชอบด้าน -งานศูนย์เยาวชน -งานกีฬาและนันทนาการ -งานการศึกษานอกโรงเรียน -งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน -งานรักษาศิลปวัฒนธรรมและสถาบันทางการศึกษา -งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน -งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม -งานจัดการศึกษา -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ -ระเบียบฯและ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	-อำนาจในการเห็นชอบอนุมัติ แผนงาน โครงการฯ กิจกรรมฯ การตอบโต้หนังสือ ยกเว้น การอนุมัติโครงการ การอนุญาตไปราชการ ที่ต้องใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง	

(ลงชื่อ)



(นางจिरาพร เกษมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง